
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม AR302 เวลา 13.30 น. 
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์  คณบดี 
2. นายธานินทร์  ศรีเบญจรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายเฉลิมชัย  ศรัณยวณิชย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส   กรรมการ 
5. นายประสพโชค หอปรีชากิจ  กรรมการ 
6. นายชวาน  พรรณดวงเนตร  กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ธนภูม ิ วงษ์บ าหรุ  กรรมการ 
8. ผศ.กิติศักดิ์  วิทยาโกมลเลิศ  กรรมการ 
9. นายณัฐวุฒิ  เที่ยงตรง  หัวหน้าสาขาวิชา สถ. 
10. นายเมธี  เมธีสวัสดิ์กุล  หัวหน้าสาขาวิชา สน. 
11. นายวรุตน์  วีระศิลป์   กรรมการ 
12. นายเรวัฒน์  อามิน   กรรมการ 
13. นางสาวไพลิน โพธิ์ประสาท  เลขานุการ 
14. นางสาวอทิตยา วิมลเมือง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1. นายสุริยะ  อัมพันศิริรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

ผู้มาร่วมประชุม 
  
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
  เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 และได้เปิดการ
ประชุมพร้อมด าเนินการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

…/ระเบียบวาระท่ี 1 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 การเจรจาแนวทางความร่วมมือ 4 องค์กร 
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และทีมประชาสัมพันธ์คณะฯ 

  - นายกและผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า RMUTT 

  - นายกและผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า Faculty of Architecture  

     - สภาสถาปนิก  
คณบดี กล่าวแนะน าผู้เข้าร่วมประชุมจาก 4 องค์กร  

1. นายกและผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า RMUTT  
นายวิชัย เพ็ชร์ทองค า, ผศ.ดร.วสันต์ บุญลิขิต  

2. สภาสถาปนิก  
คุณชาญณรงค์  แก่นทอง    อุปนายกสภาสถาปนิก 

3. นายกและผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า Faculty of Architecture 
4. ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และทีมประชาสัมพันธ์คณะฯ 

อาจารย์ณัฏฐพงศ์ กล่าวแนะน า นายกและผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า Faculty of Architecture  
1. นายรุจ   รัตนพาหุ  
2. นายสุเมธ  ฐิตาริยกุล 
3. นายปรัชญา   สุขแก้ว 
4. นายสาโรช   พระวงค ์
5. นายเผดิมเกียรติ สุขกันต ์
6. นายกฤต   อภิบาลปฐมรัฐ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เชิญศิษย์เก่าหารือความร่วมมือในหลายๆด้าน เช่น วิทยานิพน เสื้อครบ
ครอบ 30 ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ด้านสภาสถาปนิก ในเรืองการสอบสถาปนิก การจัดอบรม ร่วมกับ อบต.ท้องถิ่น เพ่ือให้รู้เรื่อง 
นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ตั้งคณะกรรมการร่วมกัน ระหว่าง 4 องค์กร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ ต่อไป     
รองคณบดีผ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการคณะฯ มีเรื่องที่ต้องพัฒนาคือ เรื่องหลักสูตรระยะสั้น 1.เรื่องงานไม้ 

จะจัดให้มีการอบรม งานช่างไม้ 2. หลักสูตรการอบรม BIM  
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษามีการปรับกิจกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดย

ปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วม โดยแบ่งเป็น 
1. ศิษย์เก่าที่จบประมาณ 1-2 ปี ให้เป็นผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 
2. ศิษย์เก่าท่ีจบหลังจาก 3 ปีขึ้นไป จัดให้เป็นวิทยากรมาบรรยาย 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อยากให้มีพ่ีๆ ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
ข้อเสนอแนะ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ยกแบรนด์ สร้างความจดจ า ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี   
…/นายกสมาคมศิษย์เก่า 
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นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี ได้มองเห็นพัฒนาการของศิษย์เก่า ความเป็น ยูเทนิตี่ยังไม่มี ถ้าเรา
สามารถสร้างสมาคมศิษย์เก่าของคณะได้  

เรื่องความร่วมมือ รวมตัวกันเพ่ือสร้างความมั่นคง และสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็ง ให้กับคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

อยากให้คณะฯ จดทะเบียนอย่างถูกต้อง  
 การสร้างแบรนด์  
จัดท าหลักสูตร วิชาการตลาด ให้กับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
สรุป 
1. แบรนด์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2. ความเป็นตัวตนของสมาคม หรือที่ท าการที่จะเกิดขึ้น การจดทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นรูปธรรม 
3. ความร่วมมือในเรื่องของหลักสูตร ที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างวิชาชีพ ศิษย์เก่า นักศึกษา คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์มีเป้าหมาย สหกิจศึกษา 100 เปอร์เซ็นต์ ให้น้องๆอยู่กับพ่ีๆ 4 เดือน คณะฯ
อยากได้เครือข่ายเก่ียวกับศิษย์เก่าเพ่ือการติดต่อประสานงาน 

4. เครือข่ายศิษย์เก่าทักษิณ  
5. โครงการอบรม องค์การบริหารส่วนต าบล หรือโครงการที่จะสอนเรื่องเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ 

เช่น BIM ซึ่งจะท าร่วมกับสภาสถาปนิก ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
 
  มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ 
 

1.2 เสนอชื่อ ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 

ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ท าคุณประโยชน์ต่อหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
    2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 
10/2563 เมื่อวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 
  เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 
10/2563 เมื่อวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 เพ่ือโปรดพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
   
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 
จ านวน 27 หน้า 

.../มติที่ประชุม 
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  มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ  รับทราบและรับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่อง 
-ไม่มี- 

     
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
4.1 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 
เสนอชื่อ คุณชาญณรงค์  แก่นทอง   อุปนายกสภาสถาปนิก โดยให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ตรวจสอบรายละเอียดรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นในปีที่ผ่านมาว่าคุณชาญณรงค์  แก่นทอง เคยได้รับการเสนอชื่อแล้ว
หรือไม ่

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ เห็นชอบและมอบฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ตรวจสอบรายละเอียดการรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นในปีที่ผ่านมาว่าคุณชาญณรงค์  แก่นทอง เคยได้รับการเสนอชื่อ
แล้วหรือไม่  หากไม่เคยให้เสนอชื่อคุณชาญณรงค์ แก่นทอง  อุปนายกสภาสถาปนิก เป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
4.2 เสนอชื่อรางวัลผู้มีผลงานศิลปวัฒนธรรม 
เสนอชื่อนายสันธาน เวียงสิมา รับรางวัลผู้มีผลงานศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สาขาสถาปัตยกรรม 
 ประวัติส่วนตัว 
  นายสันธาน เวียงสิมา    ศาสนา พุทธ 
 อายุ 52 ปี    เกิดวันที่ 4 เมษายน 2511 
 ภูมิล าเนา จังหวัดอุดรธานี 
  การศึกษา 
  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนอ านวยวิทยา กรุงเทพฯ 
  ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ 
  ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพฯ 
  ระดับ ป.ตรี   สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
  ระดับ ป.โท   ก าลังศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต  

                                                    มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมธิราช 
 คุณวุฒิอ่ืนๆ 
  ประกาศนียบัตรหลักสูตรอนุรักษ์จิตรกรรม สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเมลเบริ์น ออสเตรเลีย 
  ประกาศนียบัตรการออกแบบและก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถานศึกษา 
GBCI Green Building Council Institute สหรัฐอเมริกา 

…/ ESL program 
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  ESL program (English as a Second Language) Hoffman-Boston school Arlington, 
Virginia, USA 
  สมาชิดวิสามัญ (ตลอดชีพ) สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย 
  สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ เลขที่ 15048 

สมาชิกสมาคมสถาปนิก เลขที่ 27965 และสถาปนิกวิชาชีพระดับภาคีสถาปนิก ภ.สถ.21542 
  ก าลังศึกษาหลักสูตร Sustainable Heritage Management องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
 
 ประสบการณ์และระยะเวลาในการท างาน 
  2534 บริษัท เอม คอนซัลแทนต์ จ ากัด ต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการก่อสร้าง โครงการบางกอกริ
เวอร์พาร์ค กรุงเทพ 
  2538 ACCOR Asia Pacific ต าแหน่ง Hotel project manager 
  2543-2544 หอศิลปกรรมร่วมสมัยเวียงตะวัน อาคารบีบี ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพ ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการหอศิลปะ 
  2545-2547 บริษัท ช้างทองแดง จ ากัด 
        ผู้จัดการโครงการส่วนงานรับเหมาช่วงติดตั้งงานศิลปกรรมภายในท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ
        ศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา โครงการ Thailand Business 
Center กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน 
        ศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา โครงการ Thai room University of 
Pittsburg Pensilvania USA 
  2550  Laamu Olhuvelli Holding Company Maldives ต าแหน่งสถาปนิกประจ า
หน่วยงานก่อสร้างโครงการ EVASON Lamu ประเทศมัลดีฟส์ 
  2551-2558 บริษัท แฮบบิดา จ ากัด ต าแหน่งสถาปนิก 
  2559 ถึงปัจจุบัน สถาปนิกที่ปรึกษาด้านงานไม้สถาปัตยกรรม 
 
 ผลงานที่ปรากฏ 
  ผู้แต่งหนังสือ งานไม้ไร้จารีต ช่างไม้ไร้จริต เล่มที่ 1 และ 2  
  ผู้บรรยายและฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะช่างไม้อนุรักษ์สถาปัตยกรรม องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
  หัวหน้าคณะส ารวจงานสถาปัตยกรรมไม้ที่มีคุณค่าในประเทศไทยเพ่ือการจัดท าหนังสือแนว
ทางการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ในประเทศไทย องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
 
 รางวัลหรือเกียรติคุณที่เคยได้รับ 
  ประกาศเกียรติคุณให้ความอนุเคราะห์แก่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ประกาศนียบัตรที่อนุเคราะห์ให้ทักษะความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฝีมือช่างอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมไม้ของไทย ณ องค์การยูเนสโก้ กรุงเทพมหานคร และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี 
 

…/มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ เห็นชอบเสนอชื่อนายสันธาน เวียงสิมา 
รับรางวัลผู้มีผลงานศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

4.3 เสนอชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ข้าราชการพลเรือนชาวไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้า

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย 
2. นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2557 ถึง 

พ.ศ.2561 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ  รับทราบ เห็นชอบเสนอชื่อ นายฉัตรชัย         

พรหมเลิศ ข้าราชการพลเรือนชาวไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย  

 

4.4 การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทน นายสุริยะ อัมพันศิริรัตน์   
เสนอชื่อคุณชาลินี กัลยาณมิตร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนคุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ เพ่ือ

แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เนื่องจากคุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ ได้แจ้งทางโทรศัพท์
ส่วนตัว ไม่สามารถมาเป็นที่ปรึกให้กับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไดด้้วยติดงานวิชาชีพ 

คุณชาลินี กัลยาณมิตร  
จบสาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต  และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  
                 (การออกแบบชุมชนเมือง) 
ต าแหน่ง / หน้าที่ปัจจุบัน   สถาปนิกช านาญการพิเศษ  ส านักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่   
                                     กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผลงาน 
-   โครงการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะพื้นที่บริเวณโดยรอบท าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

จังหวัดสมุทรปราการ                                     .  
-  ผังแมบทเพื่อพัฒนาและออกแบบกอสรางโครงการพื้นที่หมูเกาะชางและพื้นที่ใกลเคียง 

จังหวัดตราด                                                      .  
-  การวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม (โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ 

Geographic Information System : GIS               . 
- การวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล าภู (โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ 

Geographic Information System : GIS                . 
- การวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม( โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

ในระบบ Geographic Information System : GIS    .  
- การจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการวางผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม             .  
- การจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการวางผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
- การจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการวางผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล าภู        . 
- โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  (ในอ าเภอเมืองนราธิวาส และ

ในอ าเภอสุไหงโก-ลก)                  
 

…/- โครงการจัดรูปที่ดิน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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- โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่จังหวัดพังงา (ในอ าเภอโคกกลอย)                       . 
- โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ในอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช) 
- โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ในอ าเภอท่าเรือ) 
-  วิทยากรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและการประสานงานชี้แจงท าความเข้าใจกับ

หน่วยงานราชการและเจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ                                                   . 
- วิทยากรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานจัดรูปที่ดินฯของกรมโยธาธิการและผังเมือง ต่อ

หน่วยงานต่างๆ (ท้ังในและต่างประเทศ) 
ความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
- เป็นอาจารย์พิเศษ ในรายวิชาการออกแบบ 6 และการออกแบบ 7 
- เป็นที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ  
โครงการบ้านปากบางสิงห์บุรี  
โครงการบ้านมั่นคง ล าลูกกา  
โครงการ การศึกษาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบสถาปัตยกรรม และกายภาพชุมชน ตลาดหล่มเก่า

เพ่ือการอนุรักษ ์
โครงการการศึกษาแนวทางการจัดท าเทศบัญญัติการอนุรักษ์เทศบาลต าบลหล่มเก่า โดย

กระบวนการมีส่วนร่วม 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ เห็นชอบแต่งตั้งคุณชาลินี กัลยาณมิตร 

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
4.5 ความร่วมมือกับ UNESCO /กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน /กรมศิลปากร /สถาบันอาชีวะฯ 

และการสืบสานงานช่าง 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (นายศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส) กล่าว จากระเบียบวาระการประชุมเรื่องการ

หารือเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องการหารือเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร 

ระหว่างกรมศิลปากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม AR 302 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท ี่ 1 เร ื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กล่าวรายงานว ัตถุประสงค์การประชุม 

-   ทางคณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์และ มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลธ ัญบุรี เห ็นพ ้องต ้องกันว ่าเราได้ 
เช ิญหัวหน ้าแรงงาน และ ท่านคณบดีจากหลายหน่วยงานเข้าร ่วมประช ุมหารอืในว ันนี้และไม่ได้มองว ่าเป็นงาน 
ช ่างไม ้ในสาขาเด ียวก ันแต ่ว ่าในส ่วนของคณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์ย ังม ีโครงการนาร ่องได ้ซึ ่งได ้คุยก ับทางค ุณ
รจนา จากทางองค ์การย ูเนสโก้ ว ่าเราจะยกระด ับจากการแข ็งข ันผู ้ที ่ตกรอบก ็ไม ่ต ้องเส ียใจเพราะว ่าทาง 
มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลธัญบ ุร ีจะพัฒนาหล ักส ูตรยกระด ับ ให้ เป ็นการเร ียนการสอนในมหาว ิทยาล ัย 
เทคโนโลย ีราชมงคลธ ัญบ ุรี หรือเป็นหล ักสูตรเฉพาะทางให ้กับบุคคลภายนอกก็ได้ ทางมหาว ิทยาลัยเราก็มีศิษย์ 
เก ่าเยอะมากโดยเฉพาะคณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์เองก ็ม ีศ ิษย ์เก ่าเยอะมากประมาณ 2,000-3,000 คน และ  

.../ศิษย์เก่าบางท ่านสนใจ 
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ศิษย์เก่าบางท ่านสนใจในการช ่างไม้และอาจจะนาไปปร ับใช ้ก ับออฟฟิตและผู้ร ับเหมาอะไรต่าง และนี้ค ือส ่วน 
หนึ ่ง ทางคณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์เองก ็ได้เคยคุยก ับทางองค ์การบร ิหารส ่วนต าบลทั่วประเทศเอาไว ้ว ่าจะทา 
หล ักสูตรร่วมสูตรกับสถาปนิก และคิดว ่าว ิชาช ่างไม ้เป็นว ิชาหนึ่ง ก็เหมือนว ิชาออกแบบวางผังช ุมชนเม ืองและก็ 
เป ็นวิชาหนึ ่งที ่ผู ้คนให ้ความสำค ัญและสนใจ และเราก ็ม ีเคร ือข ่ายช ุมชนทั ่วประเทศที ่ทางเราได ้ไปทาวิจ ัย ไป 
ทางานกราฟ ไปทาสเก็ต ผมเองก ็อยู ่ในทีมสเก ็ตเกี่ยวกับเวอร์ราด๊อกซ ์ทางเทคนิคที่เป็นการอน ุรักษ ์ และก ็คิดว ่า 
จะนาไปสู ่การปฎิบ ัต ิได ้จร ิงก ็เลยเป ็นที ่มาว่าถ ้าหากเราพ ัฒนาหล ักสู ตรการเร ียนการสอนไปแล ้วม ีการตั ้งเป ็น 
ศูนย ์ทดสอบที ่ได้มาตราฐานสามารถออกใบ Certificate ได ้ด้วยก็จะยกระดับให้ความส าค ัญกับงานช ่างไม้ และ 
นี ้ค ือโครงการนาร ่องและผมก ็เช ื ่อว ่าในโมเดลนี ้ย ังสามารถเป ็นต ัวอย ่างให ้ก ับหน ่วยงานอ ื ่นในมหาว ิทยาล ัยของ 
เราเองในหลาย คณะ เช ่น คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ คณะคหกรรมศาสตร์  คณะศ ิลปกรรมศาสตร์ และ 
เทคโนโลย ีต ่าง และค ิดว่าสามารถนาโมเดลเหล ่านี้ไปใช้เป ็นหล ักส ูตรฝ ึกอบรมการเร ียนการสอนอีกทั ้งเป ็น 
ศ ูนย ์ทดสอบออกใบร ับรองได้ และจะได ้ร ับความร ่วมม ือจากองค ์กรใหญ่  ให ้เข ้าถ ึงเยาวชน เข ้าถ ึงส ังคม 
ประชาชน และพ ัฒนาไปในทางท ี่ดีขึ้น 
 
1.2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ีราชมงคลธ ัญบุรี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 

-  ต ้องขอขอบค ุณท ่านคณบด ีคณะสถาป ัตยกรรมศาสตร์ ขอขอบค ุณท ่านอธิบด ีกรมพ ัฒนาฝ ีม ือแรงงาน 
ท่านอธ ิบดีกรมศ ิลปกร ท่านรองอธ ิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และองค์การยูเนสโก้ท ี่มาร่วมงาน เราขอต้อนร ับ 
สู ่มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลธัญบ ุร ีอ ีกครั ้งวันนี ้ค ิดว่าคงเป ็นจ ุดเริ ่มต ้นที ่ด ีและขอบค ุณท ุกสิ ่งที ่ท ่านให้ 
เก ียรต ิและให ้ความร ่วมมือโดยที ่เราได ้ร ับเก ียรติอย ่างส ูงทางมหาว ิทยาลัยอยาก ขอความม ือด ้วยซึ ่งแน ่นอนนะ 
คร ับเราได ้ร ับความร ่วมม ือจากคณาจารย ์และกรมศ ิลปกรอยู ่แล ้วเพราะเราอยู ่ใกล ้ก ับหออัครศ ิลป ินทางเราก ็มี 
การนาผลงานไปแสดงที ่หออ ัครศ ิลป ินอยู ่แล ้วโดยม ีน ักศ ึกษาในระด ับปร ิญญาโทของเราไม ่ร ่วมงานที ่นี ่อยู ่ท ุก 
สัปดาห ์ส่วนของกรมพ ัฒนาฝีม ือแรงงานจริง แล ้วเราได ้รบัความร ่วมมือกนัมานานแล้วตั ้งแต่เราเป ็นราชมงคล 
ปี 2518 แล ้ว เด ิมตั ้งอยู ่ตรงเทเวศและก ็จะม ีผู ้ที ่ม ีความเชียวชาญทางด ้านการคล ังและกรมฝ ีม ือแรงงานต ่าง 
และได ้รับความร่วมมือจากคณาจารย ์เข้ามาเป ็นคณะกรรมการในการร่างต้ังเกณฑ์มาตราฐานต่าง และก ็มีการ 
ย ืนย ันว ่าจะสร ้างเป ็นศ ูนย ์ที ่เคยม ีท ักษะในฝ ีม ือแรงงานในหลาย ด ้านให ้ม ีความเช ี ยวชาญตอนนี ้เราก ็เริ ่มที ่จะ 
ทดสอบร ่วมก ับกรมพ ัฒนาฝ ีม ือแรงงานด ้วยก ันให ้และร ่วมไปถ ึงการออกใบ Certificate ในการค ัดกรองให้ 
เพ ื ่อให ้สอดคล ้องก ับว ิส ัยท ัศน ์เราผล ิตบ ัณฑ ิตน ักปฎ ิบ ัต ิโดนที ่เราเร ียก product ขึ ้นเป ็นการสร ้างนว ัตกร ซึ ่งใน 
หล ักส ูตรของเราตอนนี ้เราม ีหล ักส ูตรปร ิญญาตรี 81 หล ักส ูตร หล ักส ูตรปร ิญญาโท 22 หล ักส ูตร หล ักส ูตร 
ปร ิญญาเอก 8 หล ักส ูตร หล ักส ูตร ป.บ ัณฑ ิต 1 หล ักส ูตร หล ักส ูตร ป.บ ัณฑ ิต เราได ้ร ับอน ุม ัต ิจากคร ุสภาให้ 
สามารถเป ็ดสอนได้ 180 คน ในหล ักส ูตรปร ิญญาตรี 81 หลักส ูตร เราสาร ้างสมถรรนะว ่าถ ้าเด ็กจะจบจากเรา 
ไปสามารถทาอะไรได ้เพราะฉะนั ้นการที ่จะทาอะไรได ้นั ่นเขาจะต ้องม ีสิ ่งที ่ย ืนย ันนั ่นก ็ค ือเขาต ้องม ีใบ 
Certificate นี้ เป ็นการร่วมมือกับมหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีราชมงคลธ ัญบุร ีและกรมพ ัฒนาฝ ีมือแรงงานได้ว ่าเด ็ก 
เราจบไปแล ้วสามารถต ่อรองเรื ่องเง ินเด ือนได้ คร ับหล ักส ูตรทั ้ง 81 หล ักส ูตรเป ็นหล ักส ูตรบ ังค ับเลยว่าเด ็ก 
จะต ้องไปทางานในสถานประกอบการได ้และม ีท ักษะตรงก ับสถานประกอบการตรงก ับหล ักส ูตรอีกหล ักส ูตรที่ 
เราปร ับแล้วและก ็จะเป็นนโยบายในการปร ับร ูปแบบหล ักส ูตรนั่นค ือหลักสูตรบ ัณฑิตพันธ ุ์ใหม่ หลักสูตรบ ัณฑิต 
พ ันธ ุ ์ใหม ่เริ ่มต ้นด ้วยการสร ้างตั ้งร ่วมก ันก ับสถานป ระกอบการมาทาหล ักส ูตรด ้วยก ันว ่าสถานประกอบการ 
ต ้องการบ ัณฑ ิตแบบไหน สาขาไหนต ้องการความรู ้อย ่างไรบ ้างแล ้วก ็ทาหล ักส ูตร แล ้วเวลาเร ียนต ้องสอน 
ร่วมกันระหว ่างอาจารย์ก ับสถานประกอบการ ในป ีแรกเราได ้รับอนุม ัติมา 8 หลักส ูตร จากกระทรงศ ึกษาที ่การ 
แต ่ตอนนี ้เป ็นกระทรวง อว. แล ้วตอนนี ้เราม ีอ ีก 21 หล ักส ูตรปร ับหล ักส ูตรนอกเหน ือจากเด ิมที ่เราเป ็นการ  

.../ฝ ึกงานแล ้วเปล ี่ยนมาเป ็น 
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ฝ ึกงานแล ้วเปลี ่ยนมาเป ็นหล ักส ูตรสหก ิจศ ึกษานั ่นหมายถ ึงครึ ่งนึ ่งเร ียนที ่มหาล ัยอ ีกคร ึ่งนึ ่งเร ียนที ่สถาน 
ประกอบการ หลักส ูตรเรามีทั้ง 4 ปี และ 2 ปี หร ือ 3 ปี ถ้าเป็น ว ิศวกรรมศาสตร์จะรับเด็ก ปวส. ยกตัวอย่าง 
เช ่น หล ักส ูตรสาขาวศิวะกรรมระบบราง สาขานี้เรามีความต้องการเร็วมากเลยเล ือกเด็กที่จบ ปวส. เข้ามาเรียน 
ในหล ักส ูตรนี้ ในป ีที่ 1 เราจะเทรนในเรื ่องของระบบรางจบแล ้ว ส ่วนในป ีที่ 2 เราจะส ่งไปด ูงานที ่สถาน 
ประกอบการต ่าง อย ่างเช ่น อยู ่ที ่รถไฟฟ ้ามหานคร อยู ่ที ่สนามบ ินส ุวรรณภ ูมิ เมื ่อเด ือนที ่แล ้วท ่าน 
รฐัมนตร ีว ่าการกระทรวง อว. ท ่านศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล ่าธรรมทัศน์ มาตรวจติดตามท ี ่ไซร์งานนักศ ึกษา ปี
ที่แล ้วเราส่งไปสนามบินส ุวรรณภูม ิร้อยกว่าคนเองไปที่สนามบินส ุวรรณภูมิ แล ้วก็พอดีเขาสร้างตึกเทอร ์มินอล 
2 ซึ ่งเด ็กที ่เราส ่งไป เราส ่งไป 15 คน เด ็กได ้เร ียนรู ้ตั ้งแต ่ออกแบบเลย จนถ ึงข ุดวางราง และการวางรถไฟ 
เด ็กได ้เร ียนรู ้ตั ้งแต ่แรกเร ิ่มเลยทาให ้เด ็กได ้ความรู ้มากข ึ้น และตอนนี ้เด ็กของเราจะจบในเ ด ือนม ีนาคมป ีหน ้า 
15 คน และทาง AOE ทางการท ่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจะสร ้างเทอร ์มินอล 3 ต่อ และได ้รบัเด ็กเราทัง้ที ่
15 คน เข้าทางานเป็นหัวหน ้าวิศวกรเด็กย ังไม ่จบนะครับเด็กจะจบม ีนาคมเดือนหน ้าแต่เด ็กได ้งานแล้ว ได้งาน ใน
ต าแหน ่งห ัวหน ้างานว ิศวกรนี ้ค ือหล ักส ูตรที ่เรียนจร ิง ปฎิบ ัต ิจร ิงน ับว่าเป ็นโอกาสที ่ด ีของหล ักส ูตรเราแล ้ว 
สร ้างให้ตรงกับความต้องการไม ่ใช่บัณฑิตที่จบไปแล้วต้องไปสอบแข่งขัน 1 ต าแหน่ง สอบกันครั้งนึ่ง เป็น 1,000 
คน แต ่ของเราต้องได ้งานก ่อนที่จบ จ ึงเป ็นที ่มาว ่าถ ึงแม ้จะอยู ่ในสถานการณ ์ที ่อยู ่ในภาวะของโรคระบาดก ็ตาม 
เราก ็ยังให ้ความสำคัญกับบ ัณฑิตท ุกคนว ่าต ้องได ้งานก ่อนที ่จะจบในปีส ุดท ้าย และขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย ่าง 
สูงครับและสุดท้ายนี้ขอต้อนรับเข้าส ู่มหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีราชมงคลธ ัญบุรีอกีคร ั้งครับ 
 
มติที่ประช ุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท ี่ 2 เร ื่องแนะนาองค์กร 
2.1 ต ัวแทนมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลธ ัญบ ุรี แนะนาบ ุคลากรและองค ์กร และ อธ ิการบดี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคลธ ัญบุร ีกล่าวแนะนาหน่วยงาน 

- ท ่า น คณ บ ดี กล ่า ว แ น ะ นา บ ุคล า ก รแ ล ะอ ง ค์ กร ผ ม น า ยณั ฏ ฐ ก ฤ ษ ฏ์ ศุ ภ ก ร พิ นธ คุ ป ต ์ ค ณ บ ดี 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ รองคณบด ีผู้ช ่วยคณบด ี
- ท่านรองว ิชาการแนะนาบุคลากรมหาว ิทยาลัย 
- ท่านผู้ช ่วยอธิการบด ีผ ู้ช ่วยศาสตราจารย์ปณิตา สงวนทรพัย์ 
- ท่านผู้ช ่วยคณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ 
- ท่านรองคณบดฝี ่ายบริหาร นายประสพโชค หอปรชีาการ 
- ท่านรองคณบดฝี ่ายพัฒนานักศ ึกษา นายชวาน พรรณดวงเนตร 
- ท่านรองคณบดฝี ่ายว ิจัย นายธนภ ูม ิ วงษ์บาหรุ 
- ผู้ช ่วยด้านว ิจัยและบริการว ิชาการ ผู้ช ่วยศาสตราจารย์กิตติศกัด์ิ ว ิทยาโกมลเล ิศ 
- หวัหน้างานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดร.จิระวรรณ ศิริวาณิชกุล 
 
2.2 ตัวแทนกรมศ ิลปากรแนะนาบุคลากรและองค์กร อธิบด ีกรมศิลปากรกล่าวแนะนาหน่วยงาน 

- ท ่านอธิบด ีกรมศ ิลปากรกล ่าวแนะนาบ ุคลากร กรมศ ิลปากรปี 64 ก ็จะม ีการเปลี ่ยนแปลงมาเรื ่อย 
แต่ภารหล ัก ขององคก์รเรามี 4 ภารกิจ คือ 

 
…/1. ภารกิจด้านโบราณคดี 
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1. ภารก ิจด ้านโบราณคด ีและพ ิพ ิธภ ัณฑ ์ของประเทศ เราม ีพ ิพ ิธภ ัณฑ ์ทั ้งหมด 41 แห ่งทั ่วประเทศ 
ก ็จะดาเน ินการเกี ่ยวก ับการศ ึกษา ค ้นคว ้า ว ิเคราะห์ และว ิจ ัยหล ักฐานทางโบราณคดี เพ ื ่อพ ัฒ นางานทาง 
โบราณคดแีละในอยู่ภ ูมิภาคหรือพ ื้นท ี่ไหนก็จะมีกรมศิลปากรดูแลอยู่ 
2. ภารก ิจเกี ่ยวก ับเอกสารการหาหน ังส ือ จะมี 3 สาน ักที ่ด ูแลภาระก ิจด ้านนี ้อยู ่ค ือ สาน ักหอสม ุด 
แห ่ง ช า ต ิ มี สา ขา อยู่ ทั ่ว ปร ะเ ทศ สา น ัก จด หม าย เ ห ต ุแ ห ่ง ช า ต ิก็ เช ่นเดี ยว ก ัน จะ ม ีส าข าอ ยู ่ ท้ั ว ป ระ เท ศ 
สาน ักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ก็จะดแูลเกี่ยวกับเรือ่งของวรรณคดีวรรณกรรมของประว ัติศาสตร ์ 
3. ส ุทร ียภาพของการแสดงนาฏศ ิลป์ ร ับผ ิดชอบงานด ้านศ ิลปะการแสดงนาฏศ ิลป์ การข ับร ้องและ 
การอนุรักษท์ ่าราต่าง 

4. ภารก ิจด ้านสถาป ัตยกรรมและศ ิลปกรรม ก ็จะม ีสาน ักสถาป ัตยกรรมก ็จะด ูแลด ้านสถาป ัตยกรรม 
สร ้างสรรค ์งานสถาป ัตยกรรมไทย ประเพณ ีไทย และก ็ไทยสากล และก ็ม ีสาน ักช ่างส ิบหมู ่ด ูแลในส ่วนของช ่าง 
ต่าง 

ท้ังหมดนี้ก ็เป็นภารก ิจใหญ่ที ่ว ิพากษ์ให ้อย ่างละเอียดและใน สานักที ่1 และ 2 จะด ูแลในส ่วนของงาน 
โบราณคด ีและพ ิพ ิธภัณฑ ์ในพ ื ้นที ่นั ่น ด ูแลงานหอสม ุดแห ่งชาต ิในพ ื ้นที ่นั ่น ด ูแลงานจดหมายเหต ุในพ ื ้นที ่นั ่น 
และม ีหอสม ุดแห ่งชาติ สาน ักที่ 3 ก ็จะด ูแลในส ่วนของโรงละคร งานด ้านช่างสาน ักศ ิลปากรก ็จะด ูแลในส ่วนก็ 
การก ่อสร ้า ง อน ุเสาวร ีย์ ถ ้าของกรม ก ็จะ เป ็นงานด ้านการอน ุร ักษ ์โบราณสถานต ่ต ่า ง ก ็ม ีส าน ัก 
สถาป ัตยกรรม และวิชาการการอน ุร ักษ ์จะด ูแลในส ่วนของนโยบายด ้านต ่าง  เพราะฉะนั ้นศ ิลปากรในพ ื ้นที ่ก็ 
จะด ูแลด ้านการปกป ้อง ด ้านการปฎ ิบ ัติ สาหร ับว ันนี ้ก ็จะม ีผม นาย ประท ีป เพ ็งตะโก อธ ิบด ีกรมศ ิลปากร 
นายสตว ัน ฮ ่มซ ้าย รองอธ ิบด ีกรมศ ิลปากร นายเจษฏา ช ีวะว ิชวาลก ุล ผู ้อานวยการสาน ักสถาป ัตยกรรม 
ค ุณร ัชนก โคจรานนท์  และค ุณวสุ โคจรานนท์ ค ุณณ ัชร ีย์ ด ูแลเร ื่องแผน และค ุณมน ัสชยา เป ็นผู ้อานวยการ 
ว ิชาการและด้านการอนุรักษ์ คุณนิธ ิวดี ดูแลเรื่องการว ิเทศน์ส ัมพ ันธ ์ ประมาณนี้ครับขอบคณุครับ 
 
2.3 ต ัวแทนกรมพ ัฒนาฝ ีม ือแรงงานแนะนาบ ุคลากรและองค ์กร อธ ิบด ีกรมพ ัฒนาฝ ีม ือแรงงานกล ่าว 
แนะนาหน่วยงาน 
- งานหล ัก ฝึกอบรมและจัดมาตรฐานฝ ีมอืแรงงานแห่งชาติ สถาบันพัฒนาฝ ีมอืแรงงาน 25 แห่ง 
- งานฝึกอบรบ 
- งานฝึกอบรมเตรียมเข้าทางาน งานช ่าง 10 สาขา ไมม่ ีค่าฝึกอบรม 
- ฝึกยกระดับฝ ีมือ บางสาขาเก ็บค่าลงทะเบียน 
- ฝึกอาช ีพเสร ิม เช ่นผ ู้สูงอายุ 
- งานจัดทา สอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน 
- จัดการแข ่งขันช่างฝ ีมือ 
- การส่งเสร ิมสถานประกอบการพ ัฒนาทักษะลูกจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 

…/2.4 ตัวแทนกรมองค์กรยูเนสโก้ 
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2.4 ต ัวแทนกรมองค ์กรย ู เนสโก้ กร ุงเทพฯแนะนาบ ุคลากรและองค ์กร ด ้านมรดกและว ัฒนธรรม ผู้
ปฏิบัติการ ผู้บริหารชั้นกลาง ผู้บริหารชั้นสูง 

-  สวัสด ีท ่านอธิบด ีกรมศ ิลปากร ท ่านอธิบด ีกรมพ ัฒนาฝ ีม ือแรงงาน และท ่านอธิการมหาวิทยาล ัย 
เทคโนโลย ีราชมงคลธ ัญบ ุร ี และคณะผู ้บร ิหารท ุกท ่านในนามย ูเนสโก ้ก ็ได ้ร ับเก ียรต ิมาร ่วมงานในว ันนี ้จาการที่ 
ได ้มีการช ่วยผล ักดัน MOU มาเป ็นระยะเวลาท ุกป ีนะคะ ก็มีความด ีใจมากคะในว ันนี้ ได ้มาลงนามกันอย่างเป ็น 
ทางการแล ้วนะคะในว ันน ี้ทาให ้เห ็นถ ึงความมุ ่งมั ่นที ่จะได ้ทางานในเรื ่องนี ้ต ่อไปควบคู ่ก ัน เด ิมจร ิง ม ันเป ็นเอ็ม 
ไตรภาค ีที ่ยูเนสโก ้ต ้องมารว่มด้วยและม ีเงื ่อนไขว ่า อย ่างเช ่น สหประชาชาติต ้องเข ้ารว่ม ครม ด ้วยความใจร ้อน 
อยากให ้งานม ันเกิดก ็เลยถอนต ัวแล ้วมาร่วมงานก ับ มหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีราชมงคลธ ัญบ ุรแีทนทีจ่ะเป็นภาคี 
ในการดาเนินงานรว่มกันต่อไป และย ูเนสโกในปีที่ผ ่านมาได้พัฒนากรอบของว ิชาช ีพทีเ่กีย่วข ้องกับงานทางด้าน 
มรกดซ ึ่งมันจะครอบคลุมทั้ง 4 ระดับ 
- ระดับอาช ีวศึกษา  - ระดับผู้เช ี่ยวชาญต่าง เช ่นวศิวกร นักโบราณคดี 
- ระดับผู้บริหารช ั้นกลาง  - ระด ับผู ้บร ิหารช ั ้นส ูง อย ่างเช ่น ร ัฐมนตร ีจะต ้องม ีองค ์ความร ู้ไม ่มากก ็
น ้อยเกี ่ยวก ับมรดกทาง ว ัฒนธรรม เพ ื่อที่จะไปประกอบว ิชาช ีพของท่านได้ต่อไป 
จากที ่เราได ้ร ่วมม ือก ับกรมศ ิลปากร และ กรมพ ัฒนาฝ ีม ือแรงงาน ในช ่วงเวลา 2 -3 ป ีที ่ผ ่านมาเร ื่องของการ 
อบรมก ็จะม ีการกำหนดร ่วมก ันว ่าม ันน ่าจะม ีการอบรมในแบบสร ้างสรรค์ ค ืออันที ่ 1 ค ือต ัวช ่างที ่เป ็นต ัวสำค ัญ 
ในการนาไปสู ่ผลงานที ่ดี และอันที ่2 ค ือ น ักอน ุร ักษ์ วศ ิวกร สถาปน ิก ที ่จะต ้องจ ัดอบรมขึ ้นมาเรายอมร ับว ่า ใน
ประเทศไทยสถาปน ิกจะม ีหล ักส ูตรเหม ือนสถาปัตยกรรม แต ่จะไม ่ม ีหล ักส ูตรที ่เป ็นอน ุร ักษ ์ไม ่เหม ือนใน 
ประเทศอ ังกฤษประเทศอ ื ่น  ก ็จะม ีงานสายอน ุร ักษ ์ที ่ม ีความชัดเจน 100 % ไม ่มี จ ึงจาเป ็นจะต ้อง up skill 
และสายที ่ขาดไม่ได้เลยค ือผู ้ควบค ุมงานนี้ก ็ส าค ัญเป็นตัวเช ื ่อมระหว ่างคนท ี่เข ียนแบบคนที่ต ้องไปประกอบศิลป์ 
ก ็จะม ีต ัวผู ้ควบค ุมงานอยู ่ตรงการที ่ได ้คุยก ับกรมศ ิลปากรและกรมพ ัฒนาฝ ีม ือแรงงานว่า 3 ต ัวนี ้สำค ัญ แต่ ณ 
ว ันนี ้เราเริ ่มคุยที ่งานช่างก ่อนส ุดท ้ายแล ้วแบบจะด ีขนาดไหน ผู ้ควบค ุมงานจะมาบ ่อยหร ือละเอ ียดอ ่อนขนาด 
ไหนส ุดท ้ายก ็อยู ่ที ่ช ่างที ่จะเป ็นคนทางานช ิ ้นนั ่นออกมาให ้ได้นั ่นก ็เป ็นความสำค ัญของช ่างจากที ่เคยคุยก ันไว ้ว ่า 
การควบค ุมระยะสั ้นจะเริ ่มต ันในเรื ่องของหล ักส ูตรที ่แล ้วมาเราจ ัดแบบคล ้าย เป ็น workshop อย ุธยา หร ือที 
สวนมฤคทายวัน แต ่เราเห ็นว่าอบรมไปแล ้วถ ึงแม ้นม ันจะเป ็นประโยชน ์ก ับช่างที ่ได ้ร ับความรู ้ไปอาจจะในม ุม 
แคบแค่ 40-50 ท ่าน ได ้ร ับองค ์ความรู ้นั ่นไป เพราะฉะนั ่นสิ ่งที ่ท ่านอธ ิบด ีเคยได ้ถามไว ้ว ่าทาไงให ้ม ันม ีระบบ ที่ 
ทั ้งต ่อเนื ่องและระยะยาวและให ้การอบรมในส ่วนนี ้ให ้เป ็นเรื ่องเป ็นราวและก ็ต ่อยอดในขั ้นต ่อไปนาไปสู ่การ 
เช่น ก าหนดมาตราฐานพ ัฒนาฝ ีม ือแรงงานจากที ่เล ่าให ้ฟ ังนั ่นเรื ่องของการก าหนดค ่าแรง ค ่าตอบแทนต ่าง 
นาน ที ่จะตามมาเป ็นต ัวแรงจ ูงใจให ้ก ับช่างเข ้ามาอยู ่ในงานทางด ้านสายอน ุร ักษ ์มากขึ้น และหล ังจากนั ่นคง 
ต ้องม ีกระบวนการตั ้งศ ูนย ์สอบขึ ้นมาที ่จะทดสอบจร ิงว่าช ่างสามารถทาได ้ตามสมถรรนะที ่เรากำหนดไว ้ใน 
ท ักษะและองค ์ความรู้ เท ่าที ่ด ูช ่างหลายคนด ้วยความที ่เขาม ีอาย ุงานเป ็น 5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ป ีนี้ บางที ่อาจ 
จะไม ่ต ้องมาอบรมเลยก ็ได ้ด ้วยความที ่เขาม ีประสบการณ ์อยู ่แล ้วก ็สามารถที ่จะต ่อยอดได ้ใบร ับรองเป ็นสิ ่งที่ 
สน ับสน ุนด ้านการทางานของเขาอ ีกอ ันนี ้ก็เป็นภาพร่วมของวงจรทั้งหมดที ่อาจจะเก ิดขึ ้นอาจจะไม่ใช ่ว ันนี้พรุ่งนี้ 
แต ่อาจจะด ้วยความร ่วมม ือของ กรมศิลปากร กรมพ ัฒนาฝ ีม ือแรงงาน และอาจจะเป ็นสถานศ ึกษา เช ่น 
มหาวิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลธ ัญบ ุร ีก ็น ่าจะเก ิดขึ ้นในไม ่ช ้า เพราะฉะนั ้นอ ันนี ้ก ็เป ็นสิ ่งที ่ย ูเนสโก ้คาดหว ังที่ 
จะให ้ความร ่วมม ือต ่อไปนะคะ ที ่นี ่เราได ้ร ับข ่าวด ีว ่าทางม ูลน ิธ ิเอสซ ีจ ีได ้เข้ ามาร ่วมสน ับสน ุนโครงการก ับเรา 
ต่อไปอ ีก 1 ปี เพราะฉะนั้นเท่าท ี่เรามีกาลังทรัพย์และกาล ังคนท ี ่จะสน ับสนุนแลอยู ่เคียงข้างท ่านในการเดินหน ้า 
ต่อโดยที ่เราม ีเป้าหมายทาหล ักส ูตรและตกลงได ้เป ็นเรื่องเป็นราวภายใต ้กรอบที ่นาไปสู่การพ ัฒนาฝีม ือแรงงาน 
ได้ก็จะเป็นที่น่ายินดี 

…/มติที่ประชุม 
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มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท ี่ 3 เร ื่องหารือขอบเขตความร่วมม ือ 
3.1 โดยขอบเขตการหารือได้แก ่ด้านงานว ิชาการ ด ้านการบร ิการสังคม ด ้านการทาน ุบำร ุงศ ิลปว ัฒนธรรม 
ดา้นการศ ึกษาและด้านการบริหารจ ัดการและม ีค ิดเห็นดังน ี้ 

- กรมศ ิลปากร เห ็นควรให ้พัฒนาหล ักส ูตรด ้านงานช ่างอน ุร ักษ์ เนื ่องจากขาดแคลนบ ุคลากรงานด ้าน 
อน ุร ักษ ์ศ ิลปกรรม สถาป ัตยกรรมที ่ม ีมาตรฐานโย บายวางเป ้าหมายผล ิตช ่างอน ุร ักษ์ ช่างไม้ ป ูน เป ็นระด ับ 
ยกระดับช ่างฝีมือ 

- กรมพ ัฒนาฝ ีม ือแรงงาน เห ็นควรให ้ตั ้งคณะทางานเร ื่องการพ ัฒนาหล ักส ูตร พ ัฒนา ช ่างอน ุร ักษ ์เพ ื ่อ 
ป้อนกรมศิลปากรและหน่วยงานอื่นฯท้ังรฐัและสถานประกอบการเอกชน 
- องคก์รยูเนสโก กรุงเทพฯ มีการจัดการแข่งข ันระดับนานาชาติ เช ิญชวนให้เข้าร่วม 
- มหาว ิทยาลัยฯ ผล ิตบัณฑ ิต ต้องการการสน ับสนุนจ ัดตั้งศูนย์ทดสอบฝ ีมือแรงงานเพ ิ่มข ึ้น 
 

มต ิทีป่ระช ุม เห ็นชอบความร ่วมม ือในหล ักการโดยเน ้นเร ื่องการอบรมท ักษะงานไม ้อน ุร ักษ ์โดยตั ้ง 
คณะทางานร่วมก ันทั้งสามส่วนราชการและองคก์รยูเนสโก กรุงเทพฯ 
ระเบียบวาระท ี่ 4 เร ื่องโครงการความร่วมม ือนาร ่อง ดา้นงานว ิชาการและด้านการบริการสังคม 
 

4.1 ร ่วมกันพัฒนาหล ักสูตรและจ ัดอบรมช ่างเพ ื ่อการอน ุรักษ์ ตามมาตรฐานฝ ีมือแรงงานแห ่งชาติ โดย 
ตั ้งคณะกรรมการร ่วม ระหว ่างมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลธ ัญบ ุร ี กรมพ ัฒนาฝ ีม ือแรงงานและกรม 
ศิลปากรและองค์กรยูเนสโก กรุงเทพฯ 
 
มติที่ประช ุม เห็นชอบ โดยมอบกรมศ ิลปากรเป็นผู ้รับผ ิดชอบประสานงาน 
 
ระเบ ียบวาระที่ 5 อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลธ ัญบ ุรี กล ่าวขอบค ุณ ป ิดการประช ุมและ 
ถ่ายรูปร่วมกัน 

-   ในนามเจ ้าภาพผมก ็ด ีใจและร ู้สึกตื ่นเต ้นที่ได ้ร ับเกียรต ิจากท่านอธ ิบดีกรมศ ิลปากร และท ่าน
อธ ิบดี กรมพ ัฒนาฝ ีมือแรงงาน องค ์การยูเนสโก และท ่านหัวหน ้างานต่าง  ร ่วมไปถึงผู้เช ี่ยวชาญด้านต่าง  ที่ให้
เกียรติ มาเยี ่ยมคณะสถาป ัตยกรรมเป ็นครั ้งแรกผมก ็ด ีใจและตื ่นเต ้นที ่จะม ีโอกาสได ้เข ้าสู ่ว ิชาชีพมากขึ ้น
เพราะว่าทาง มหาว ิทยาล ัยเราเร ียนรู ้ฝ ึกบ ัณฑิตน ักปฏ ิบ ัต ิและเร ียนรู ้ที ่จะทาจริงและม ีความส ุขท ี ่จะได ้เห ็นเด็ก
ของเรามาจาก หลายส ่วนและบางส่วนก็มาจากอาช ีวศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าได้รับสองหนว่ยงานว ิชาช ีพเข้ามาช ่วย
ผมก ็มองว่าจะ เป ็นส ่วนหนึ ่งในการสร ้างเยาวชนของประเทศและค ิดว ่าเราน ่าจะได ้ม ีก ิจกรรมร ่วมก ัน
และแลกเปลี ่ยน แนวความค ิดรว่มกันต ่อไป สาหรับว ันนี้ต้องขอบคุณอธ ิบดีกรมศ ิลปากร อธ ิบดีกรมพ ัฒนาฝ ีมือ
แรงงาน องค ์การ ยูเนสโก และท ่านผ ู้มีเก ียรติทุกท ่านครับ ขอบคณุครับ 

 
การด าเนินการต่อไป 
เบื้องต้นได้ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอมติที่ประชุมจากคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ เพ่ือน าไปรับรองหลักสูตรต่อไป 
 

…/ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ตั้งคณะกรรมการเพ่ือยกระดับความร่วมมือกับยูเนสโก้ และงานอนุรักษ์ 

โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็นที่ปรึกษา 
2. ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. นายนพกร ผลาวรรณ์ 
4. นางสาวสรรสุดา เจียวจิตร 
5. นายวทัญญู  ชุติคามี 
6. อาจารย์จากสาขาสถาปัตยกรรม มอบหัวหน้าสาขาเสนอชื่อ 
7. อาจารย์จากสาขาสถาปัตยกรรมภายใน มอบหัวหน้าสาขาเสนอชื่อ 

2. ก าหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงาน แต่ละชุดคณะท างาน 
3. ตั้งเป้าหมาย Output ท าประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งผู้รับผิดชอบหลัก

เพ่ือประเมินสถานการณ์และด าเนินงานต่อ 
4. การเชื่อมโยงพันธ์มิตรกับยูเนสโก้ เพ่ือยกระดับ และพัฒนาหลักสูตรในอนาคต โดยให้รอง

วิชาการ คณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าพบยูเนสโก้ต่อยอด 
5. นัดประชุมหารือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ เห็นชอบให้น าโครงการเดิมมาพัฒนาต่อ
ยอด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา 

 
4.6 การด าเนินการสหกิจศึกษา 
เรื่องเพ่ือพิจารณา 4.7 การด าเนินการสหกิจศึกษา เห็นควรน าเข้าที่ประชุมผู้บริหารคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ และให้น าเรื่องเพ่ือพิจารณา 4.7 การ

ด าเนินการสหกิจศึกษา เข้าท่ีประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
4.7 การด าเนินการ/ความพร้อมวิชาวิทยานิพนธ์ /studio/รูปเล่ม 
เรื่องเพ่ือพิจารณา 4.8 การด าเนินการ/ความพร้อมวิชาวิทยานิพนธ์ /studio/รูปเล่ม เห็นควร

น าเข้าที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ และให้น าเรื่องเพ่ือพิจารณา 4.8 การ

ด าเนินการ/ความพร้อมวิชาวิทยานิพนธ์ /studio/รูปเล่ม เข้าท่ีประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
 

.../4.8 การจัดเตรียม  
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4.8 การจัดเตรียม Facility ใหน้ักศึกษาวิทยานิพนธ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา 4.9 การจัดเตรียม Facility ให้นักศึกษาวิทยานิพนธ์ เห็นควรน าเข้าที่ประชุม

ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ และให้น าเรื่องเพ่ือพิจารณา 4.9 การ

จัดเตรียม Facility ให้นักศึกษาวิทยานิพนธ์ เข้าท่ีประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
-ไม่มี- 

   
เลิกประชุม เวลา 18.00 น. 
 

 
 

     นางสาวไพลิน  โพธิ์ประสาท 
    เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

                 ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
 
 
 

                 นายศักดิ์สิทธิ์  โสมนัส 
กรรมการคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
             นายณัฏฐกฤษฏ์  ศุภกรพินธคุปต์ 
ประธานคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                ผู้รับรองรายงานการประชุม 


